

กรมการท่องเที่ยว โชว์ผลงานพัฒนาเมืองนคร จันทบุรี-มาเลฯ-อินโดฯ แห่งเที่ยวพระธาตุ-คีรีวง



กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบรรลุผล นครศรีธรรมราชสุดนุมน มีอัตราการเข้าพักสูงสุดใน “12 เมืองต้องห้าม...พลาด” เฉพาะ เม.ย. 58 มีรายได้จากการท่องเที่ยวถึง 1.3 พันล้านบาท นักท่องเที่ยวจีน มาเลเซีย และอินโดนีเซีย หลังไหลสักระยะพระบรมธาตุ และสูดอากาศที่คีรีวง ระบุ หน่วย งานที่เกี่ยวข้องเตรียมเสนอ “พระธาตุเมืองคอน” ให้คณะกรรมการมรดกโลกพิจารณา 15 ม.ค. 59

นางสาววรรณสิริ โมรากุล รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยผลงานการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใน “12 เมืองต้องห้าม...พลาด” ว่า จากความทุ่มเทในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งถูกเรียกขานว่าเป็นเมืองสองธรรม คือธรรมะ และธรรมชาติ ส่งผลให้จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทำเนียบแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม โดยตัวเลขล่าสุดเดือนเมษายน 2558 พบว่า จังหวัดนครศรีธรรมราชมีอัตราการเข้าพักของนักท่องเที่ยวสูงสุดใน “12 เมืองต้องห้าม...พลาด” และมีรายได้จากการท่องเที่ยวถึง 1,382.28 ล้านบาท ซึ่งสูงเป็นอันดับสองรองจากจังหวัดบุรีรัมย์ โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชมากที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ จีน อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ตามลำดับ ขณะที่สถานที่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากที่สุด 2 อันดับแรก ได้แก่ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ซึ่งกำลังจะได้รับการเสนอชื่อขึ้นทะเบียนมรดกโลกในเร็วๆ นี้ และหมู่บ้านคีรีวง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติซึ่งได้รับการกล่าวขานว่ามีอากาศดีที่สุดในประเทศไทย

“ความสำเร็จเหล่านี้มาจากความทุ่มเทในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของกรมการท่องเที่ยว ในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้เร่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับธรรมะและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น ทำปายประชาสัมพันธ์บริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร พร้อมทั้งติดตั้งจอแอลอีดีเพื่อนำเสนอเรื่องราวความเป็นมาและความสำคัญของพระบรมธาตุ สร้างศาลาเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปให้แก่วัดต่างๆ พัฒนากันทางเข้าหมู่บ้านคีรีวงเพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางได้สะดวกขึ้น อีกทั้งยังได้เข้าไปบุกเบิกและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิวเขาธงซึ่งเป็นจุดชมวิวและจุดดูพระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่สุดในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยดำเนินการพัฒนากัน จัดทำป้ายบอกทาง จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา” รักษาการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าว

นอกจากนั้น กรมการท่องเที่ยวยังให้ความสำคัญกับการพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวต่างๆ เช่น มาตรฐานเรือ

รับจ้งนำเที่ยว มาตรฐานการให้บริการรถตู้รับอากาศสำหรับนักท่องเที่ยว มาตรฐานอาหารเพื่อการท่องเที่ยว มาตรฐานห้องน้ำสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว มาตรฐานกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว เช่น เดินป่า ดูนก ปีนหน้าผา ดำน้ำ เจ็ตสกี และEco Lodge เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้นำไปสู่การบริการที่มีคุณภาพและสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน ทำให้เกิดการบอกต่อและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชจนติดอันดับจังหวัดยอดนิยม ถือเป็นกระจายแหล่งท่องเที่ยวออกจากแหล่งท่องเที่ยวหลักที่นักท่องเที่ยวนิยมในจังหวัดเดิมๆ

สำหรับความคืบหน้าในการดำเนินการยื่นขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนั้น รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ระบุว่า ขณะนี้ในส่วนของการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบองค์พระธาตุนั้นได้มีการดำเนินการไปแล้วถึงร้อยละ 90 ขณะที่การดำเนินการด้านเอกสารที่จะยื่นขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ และคาดว่าประเทศไทยจะเสนอขอขึ้นทะเบียนต่อคณะกรรมการมรดกโลกได้ในวันที่ 15 มกราคม 2559

เผยแพร่ในนาม กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยบริษัท ซิลเลเบิล จำกัด ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเผยแพร่ข่าว กรุณาติดต่อ คุณสมคิด เจริญศักดิ์ โทร. 08 4147 7575 / โทร. 0 2254 6895-7 โทรสาร 0 2650 7738 คุณมนปรียา เฟื่องเดช โทร. 08 9814 4665